

Số: /BC-BKT-XH

Tuần Giáo, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Khóa XX

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-HĐND ngày 06/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX. Tiếp tục giám sát các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri theo sự phân công của UBNDND huyện tại Văn bản số 1055/UBND-VP về việc giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX. Ban KTXH được giao nhiệm vụ giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri do phòng NN&PTNT, Ban QLDA các công trình huyện, Phòng TN&MT; Phòng TC- KH chủ trì thực hiện; UBND các xã, thị trấn với các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. Ban KTXH Báo cáo kết quả Giám sát như sau:

I. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX

Trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX, cử tri của 16 xã, thị trấn gồm: Mường Thín, Mường Mùn, Mùn Chung, Ta Ma, Phình Sáng, Tỏa Tình, Chiềng Đông, Pú Xi, Chiềng Sinh, Nà Tòng, Tênh Phong, Mường Khong, Pú Nhung, Quài Cang, Quài Tở và Thị trấn Tuần Giáo gửi các ý kiến kiến nghị đến kỳ họp, tổng số 19 ý kiến, kiến nghị nội dung thuộc lĩnh vực nông-lâm nghiệp; thủy lợi-nước sinh hoạt; quản lý đất đai; thanh lý tài sản; đầu tư -xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình.

UBND huyện giao cho phòng NN&PTNT, Ban QLDA các công trình huyện, Phòng TN&MT; Phòng TC- KH chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện. (*trong đó: lĩnh vực nông- lâm nghiệp, thủy lợi, nước sinh hoạt: 11 ý kiến; lĩnh vực đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình: 06 ý kiến, quản lý đất đai: 01 ý kiến; thanh lý tài sản: 01 ý kiến*).

II. Công tác chỉ đạo của UBND huyện trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX

Khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ 11 do TT HĐND huyện tổng hợp (*Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND huyện Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11; Báo cáo số 77/BC-HĐND ngày 11/8/2020 của HĐND huyện Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11*) UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thị trấn nghiên cứu, kiểm tra, rà soát và tham mưu cho UBND huyện trả lời tại kỳ họp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối

hợp với các xã, thị trấn tham mưu việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Cụ thể:

UBND huyện đã ban hành Công văn số 693/ UBND-VP ngày 23/6/2020 đề giao nhiệm vụ giải quyết các kiến nghị của cử tri và Công văn số 1055/UBND-VP ngày 09/9/2020 về việc giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX. UBND huyện đã thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX.

Chỉ đạo UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT, Ban QLDA các công trình huyện, phòng TN&MT; phòng TC- KH tham mưu cho UBND huyện trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn, tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

UBND huyện đã ban hành 03 báo cáo về việc trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri: Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 02/7/2020 về UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước họp thứ 11 và Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 28/8/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX. Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 28/8/2020 về Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX; Báo cáo số 426 /BC-UBND ngày 11/10/2020 về Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX.

III. Kết quả Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri

1. Các ý kiến đã được các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tham mưu trả lời, giải quyết hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trước trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX, có 19/19 ý kiến kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện trả lời, giải quyết hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết (đạt 100%). Trong đó, tại kỳ họp thứ 11 UBND đã trả lời và giải quyết 12/19 ý kiến, kiến nghị của cử tri (còn 07 ý kiến UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu phối hợp giải quyết).

- Các nội dung, trả lời của giải quyết của UBND huyện các cơ quan, đơn vị liên quan đã đi thẳng vấn đề, làm rõ những nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chính sách, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn.

- Các ý kiến, kiến nghị cần phối hợp để giải quyết, đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện.

- Các ý kiến, kiến nghị cần được thông tin, giải trình đã được UBND huyện và các cơ quan liên quan giải thích, trả lời cụ thể, rõ ràng.

- Báo cáo của UBND huyện với HĐND huyện kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND huyện trong công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

2. Các ý kiến vẫn đang trong quá trình giải quyết (có 07 ý kiến)

Các ý kiến đang trong quá trình giải quyết có nội dung về: Hỗ trợ triển khai thực hiện dự án trồng cây dược liệu; hỗ trợ kinh phí, đầu tư sửa chữa đường nước sinh hoạt và xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt; xây dựng kênh mương nội đồng; bồi thường GPM; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; bàn giao công trình đã thi công xong.

Đây là những ý kiến kiến nghị, đề nghị cần có thời gian và nguồn kinh phí và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan liên quan để thực hiện nên chưa thể giải quyết dứt điểm. UBND huyện đã tiếp thu, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu, phối hợp với UBND xã để giải quyết trong thời gian tới, cụ thể:

- Hỗ trợ triển khai thực hiện dự án trồng cây dược liệu (**Tênh phông**)
- Đầu tư xây mương nội đồng cho bản để đảm bảo cho việc tưới tiêu với diện tích khoảng 10ha (bản bó xã **Chiêng Đông**)
- Đầu tư công trình nước sinh hoạt.(bản Nậm Cá, **xã Nà Sáy** và bản Chế Á, **xã Tỏa Tình**)
- Bồi thường cho các hộ gia đình có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hồi để xây dựng công trình cầu Pa Sát (bản Che Phai 1, **Chiêng Sinh**)
- Tình trạng dự án nắn suối giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại khối Đoàn Kết chậm tiến độ. (Khối Đoàn Kết, **thị trấn Tuần Giáo**).
- Bàn giao công trình “Sửa chữa đường + Ngầm tràn liên hợp bản Có, bản Lạ, xã **Quài Tở**” (thi công năm 2016, hoàn thành năm 2018, đến nay chưa bàn giao).
- Công trình thủy điện Bản Xôm đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng đã 23 năm (từ năm 1997), ngừng hoạt động đã 16 năm (năm 2004) hiện nay không có cơ quan, đơn vị nào quản lý.

IV Đề nghị của Ban KTXH

Qua giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ 11, Ban Kinh tế xã hội đề nghị UBND huyện một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã để giải quyết các kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết sau trong Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX.

2. Đề nghị huyện UBND huyện quan tâm, xem xét, giải quyết ý kiến của cử tri một số xã về đầu tư, sửa chữa đảm bảo nguồn nước sinh hoạt (*đây là nhu cầu cấp thiết hàng ngày của người dân, đặc biệt là ở xã Nà Sáy vì người dân đang dùng nước ở các khe dưới chân đồi cao su, lo ngại chất lượng nước không đảm bảo*). Vì vậy, Ban KTXH đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn

nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, tìm phương án giải quyết để nguyện vọng này của cử tri sớm được thực hiện.

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt cơ quan chuyên môn tham mưu để giải quyết dứt điểm 02 ý kiến kiến nghị của cử tri về:

+ Liên lạc với nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hoàn công, kiểm tra và bàn giao công trình “Sửa chữa đường + Ngâm tràn liên hợp bản Cỏ, bản Lạ, xã Quài Tở”(cử tri Quài Tở đã nhiều lần đề nghị).

+ Tiếp tục giải quyết vướng mắc trong GPMB Dự án nắn suối tái giai đoạn 2 tại thị trấn Tuần Giáo, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo giám sát của Ban KTXH về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu Ban KTXH, VT.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đặng Thi Nga